

สร. มก.

สมาคมรัฐ



สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

8/82 บ้านกลางเมือง งามวงศ์วาน ซอยงามวงศ์วาน 47 ถนนงามวงศ์วาน

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210

เว็บไซต์: www.psaku.org

อีเมล: polsci.association.kasetsart@gmail.com



เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

เรียน ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

เนื่องด้วยการตีพิมพ์บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ที่มีคุณภาพตาม “ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556” ถูกกำหนดให้เป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา อาทิ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระดับปริญญาเอก ในฐานะเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีดำริจัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ขึ้นระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมนานาชาติบางแสน จังหวัดชลบุรี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากคณาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ และมีกำหนดจัดต่อเนื่องเป็น ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรม พีเอส ยู ลอดจ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

การนี้ สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในสถาบันของท่าน สมัครเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 2 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ทุกบทความที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ และได้รับการประเมินคุณภาพให้อยู่ในเกณฑ์ “ดี” ขึ้นไป จะได้รับสิทธิ์ตีพิมพ์ลงในวารสารระดับนานาชาติ ซึ่งดัชนีในฐานข้อมูลสากล ตามระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (ชำระค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เพิ่มเติม) โดยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายสุทัศน์ แจ้โพธิ์ รองผู้จัดการสมาคมฯ ฝ่ายฝึกอบรม อีเมล: arm_nb080@hotmail.com และเฟสบุ๊ค: www.facebook.com/arm.red.94

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(อาจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ)

เลขาธิการ สมาคมรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

อีเมล: k.jemsittiparsert@gmail.com

เรียน นอ.ศอช

เห็นควรปณ.ทส.ม.น.อ.ให้ทวง

มีพิมพ์ พิมพ์
(นายพิศิษฐ์ หิรัญกิจ)

หัวหน้าสำนักงานและงานการสถาบันวิจัยและพัฒนา

๑ ๑ ๒๐ ๖๕๖

พิมพ์ นอ.ศอช./พิมพ์ นพ.ศอช)
เป็นนายพิมพ์ พิมพ์พิมพ์ในมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งมา

(นายภูมิพัฒน์ ศิริทศานนท์)
รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและการ

ดำเนินการตามเสนอ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย วงศ์วาสนา)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

๒๐๘.๓๓๒๕๖๓๕